



# ชิบะ



ศิลปะการแสดงดั้งเดิม

และการแสดงเพื่อความบันเทิง



# แพ็คเกจที่คุณสามารถเพลิดเพลินกับศิลปะการแสดง ฯลฯ ที่โดดเด่นของชิบะ



## ชิโมอุซะ โนะ คุนิ โซชิ ฮาเนะไดโกะ

ผู้แสดง : ผู้ใหญ่ 10 คน/เด็ก 6 คน ระยะเวลาการแสดง : ประมาณ 15 นาที ค่าชมการแสดง : เริ่มต้น 100,000 เยน (ไม่รวมค่าเดินทาง)

ในวันที่ 15 มิถุนายนตามปฏิทินจันทรคติ ซึ่งเป็นวันที่น้ำเกิดที่มีช่วงน้ำขึ้นน้ำลงมากที่สุดในรอบปี เทศกาลโอชิโอะจะจัดขึ้นที่ศาลเจ้าคาวาจิโนโซชิเพื่อแสดงความขอบคุณต่อความอุดมสมบูรณ์ของท้องทะเล ในเวลานั้นจะมีการใช้ "กลองฮาเนะไดโกะ" เพื่อเป็นการนำทางมิโกชิ (ศาลเจ้าขนาดเล็ก) และถือเป็นศิลปะการแสดงแบบดั้งเดิมที่หาได้ยาก โดยผู้ตีกลอง 2 คนจะแบกกลองไว้บนไหล่ ตีแล้วก็กระโดด กระโดดแล้วหมุน หมุนแล้วตีกลอง รวมทั้งภายในสถานที่จัดงานคุณจะได้สัมผัสประสบการณ์การรำรำที่กล้าหาญและน่าตื่นตาตื่นใจ



## การรำรำหน้ากากบาคาเม็นของฟูนาบาชิ

ผู้แสดง : ผู้ใหญ่ 10 คน/เด็ก 5 คน ระยะเวลาการแสดง : ประมาณ 15 นาที ค่าชมการแสดง : เริ่มต้น 50,000 เยน (ไม่รวมค่าเดินทาง)

การรำรำหน้ากากบาคาเม็นของฟูนาบาชิเป็นพิธีที่มีต้นกำเนิดในย่านชาวประมงในฟูนาบาชิเพื่อเปิดเปลื้องชั่วร้ายและสวดอธิษฐานเพื่อความปลอดภัยและขอให้จับปลาได้จำนวนมาก ซึ่งมีพื้นฐานมาจากการรำรำคาไซในโตเกียวและการรำรำชาวจีนในนารายชิบะ และเดิมทีจะมีการรำรำสลับกับดนตรีต่างๆ ที่บรรเลงพร้อมกับสวมหน้ากาก เช่น "เฮียกโตโกะ" "โอคาเมะ" "โอวาไร" "อิจิมนจิ" และ "ทามาเงะ" ซึ่งเป็น "หน้ากากตลกขบขัน" การรำรำหน้ากากบาคาเม็นเป็นศิลปะการแสดงพื้นบ้านของฟูนาบาชิที่ผสมผสานการเคลื่อนไหวที่ขบขันให้เข้ากับหน้ากาก ในช่วงครึ่งหลังของการรำรำเราขอให้คุณสวมหน้ากากโอคาเมะหรือเฮียกโตโกะเพื่อเพลิดเพลินกับการรำรำร่วมไปกับผู้แสดง



## อุรายาซุ ฮายาชิ

ผู้แสดง : ผู้ใหญ่ 8 คน ระยะเวลาการแสดง : ประมาณ 20 นาที ค่าชมการแสดง : เริ่มต้น 80,000 เยน (ไม่รวมค่าเดินทาง)

ในปี 1946 หลังสงครามสิ้นสุดลง มีการแสดงดนตรีคาไซบายาชิของอำเภอโองาวะในคาไซที่งานเทศกาลในอุรายาซุ และเพื่อนฝูงชาวประมงทั้ง 5 คนที่หลงเสน่ห์ของการแสดงนี้และได้เรียนรู้จากผู้สืบทอดในตำบลชิชิโบะเนะในอำเภอดังกล่าวที่สืบทอดมา

มีการแสดงชาโตคาเงะและการเชิดสิงโตไปรอบๆ สถานที่จัดงานให้ตรงกับเพลงที่บรรเลงเพื่อสร้างความตื่นเต้นให้กับผู้เข้าร่วมงาน



## ทีมเชียร์ลีดเดอร์ Chiba Lotte Marines "M ☆ Splash!!"

ผู้แสดง : ผู้ใหญ่ 8 คน ระยะเวลาการแสดง : ประมาณ 25 นาที ค่าชมการแสดง : เริ่มต้น 330,000 เยน (รวมค่าเดินทางแล้ว)

M ☆ Splash!! เป็นทีมเชียร์ลีดเดอร์อย่างเป็นทางการของ Chiba Lotte Marines ที่ทำให้สนามกีฬามีชีวิตชีวาด้วยการแสดงและให้ความบันเทิงแก่ผู้มาเยือน ซึ่งทำให้ทีมและจังหวัดชิบะมีชีวิตชีวาไม่เพียงผ่านการเดินเท่านั้น แต่ยังรวมถึงการบริการแฟนคลับและกิจกรรมต่างๆ อีกด้วย รวมทั้งสร้างความตื่นเต้นให้กับผู้เข้าร่วมด้วยการแสดงในสถานที่จัดงาน



## Chiba Symphony Orchestra

ผู้แสดง : ผู้ใหญ่ 4 คน ระยะเวลาการแสดง : ประมาณ 25 นาที ค่าชมการแสดง : เริ่มต้น 275,000 เยน (รวมค่าเดินทางแล้ว)

Chiba Symphony Orchestra ยังคงดำเนินกิจกรรมด้านดนตรีอย่างต่อเนื่องในฐานะวงออร์เคสตรามืออาชีพแห่งเดียวของจังหวัดชิบะ (ก่อตั้งเป็นมูลนิธิในปี 1985) การแสดงดนตรีแชมเบอร์ เช่น วงดนตรีเครื่องสายสี่ชิ้น ก็จะถูกจัดขึ้นตามสถานที่ต่างๆ เช่นกัน เราหวังว่าคุณจะเพลิดเพลินไปกับการบรรเลงตั้งแต่นครีคลาสสิกที่คุ้นเคยกันดีไปจนถึงเพลงป๊อปยอดนิยม เพลงประกอบภาพยนตร์ และบทเพลงที่มีชื่อเสียงที่เกี่ยวข้องกับญี่ปุ่นและชิบะ ฯลฯ

\*นอกเหนือจากค่าบริการแล้วยังมีค่าธรรมเนียมห้องรับรองผู้แสดงด้วย

ข้อมูลสำหรับติดต่อ : สำนักงานการประชุมนานาชาติชิบะ (องค์กรเพื่อสาธารณประโยชน์) request@ccb.or.jp